



Niềm vui nâng hạng

Sau nhiều năm nỗ lực, tháng 4/2024, các Bệnh viện: Đa khoa Phụ Dục (Quỳnh Phụ), Đa khoa Hưng Nhân (Hưng Hà), Đa khoa Thái Ninh (Thái Thụy), Đa khoa Nam Tiền Hải (Tiền Hải) đã được nâng hạng từ bệnh viện hạng III lên bệnh viện hạng II. Đây là niềm vui, động lực lớn đối với các bệnh viện, đánh dấu bước phát triển của y tế Thái Bình trên chặng đường chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Vượt khó vươn lên

Hoạt động trong điều kiện xa trung tâm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực còn một số hạn chế song 4 bệnh viện được nâng hạng đã không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục là 1 trong 4 bệnh viện hạng III được nâng hạng trong đợt này. Từ một bệnh viện trẻ được thành lập vào năm 2007 với số bệnh nhân điều trị ban đầu chỉ khoảng 70 bệnh nhân/ngày, Bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp như: Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng thêm các bàn khám, giường điều trị, thành lập thêm nhiều khoa chuyên môn, triển khai các kỹ thuật mới, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và cải cách thủ tục hành chính... Đến nay, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện tăng. Mỗi ngày, Bệnh viện đón tiếp từ 400 - 450 lượt người bệnh đến khám bệnh và điều trị nội trú cho hơn 200 người. Bác sĩ Trần Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục chia sẻ: Từ năm 2020, Bệnh viện đã xây dựng lộ trình phát triển, phấn đấu đến năm 2025 sẽ được xếp hạng là bệnh viện hạng II. Thực hiện mục tiêu đề ra, cán bộ, nhân viên Bệnh viện đã đoàn kết, quyết tâm vượt khó, nỗ lực thực hiện các giải pháp. Nhờ đó, chất lượng hoạt động nâng

cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân... Niềm vui như được nhân đôi khi có quyết định xếp hạng II vào tháng 4/2024, Bệnh viện đã "về đích" sớm so với kế hoạch đề ra. Cùng với Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân cũng đã trải qua hành trình phấn đấu đầy nỗ lực. Với nhiều mũi nhọn được tập trung triển khai như: Đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; đẩy mạnh kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị... Bệnh viện dần khẳng định được vai trò, vị trí của mình. Tính đến nay, Bệnh viện đã triển khai thực hiện được trên 70% kỹ thuật trong danh mục chuyên môn, kỹ thuật phân tuyến; mỗi ngày đón tiếp hơn 400 lượt người khám và khoảng 220 bệnh nhân điều trị nội trú. Bác sĩ Vũ Tiến Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân cho biết: Hiện Bệnh viện đã được đầu tư xây dựng khu nhà điều trị nội trú 5 tầng với 50 phòng bệnh và các phòng kỹ thuật với tổng kinh phí xây dựng hơn 39 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và vốn đối ứng của Bệnh viện. Dự kiến tháng 10/2024, khu nhà điều trị mới sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng phục vụ người bệnh. Ngoài ra, Bệnh viện cũng được tỉnh cấp kinh phí hơn 7 tỷ đồng để mua sắm

trang thiết bị và sẽ đưa vào sử dụng cuối năm 2024. Hướng đích đến là bệnh viện hạng II, trong suốt những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh và Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải đã không ngừng vượt khó, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Sự đổi mới được thể hiện ngay từ khu vực đón tiếp, khu vực chờ khám bệnh và phòng điều trị nội trú. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải - một trong những bệnh viện tuyến huyện đi đầu triển khai đơn nguyên chạy thận nhân tạo. Hiện Bệnh viện đang thực hiện lọc máu chu kỳ cho 40 bệnh nhân ở trong và ngoài huyện. Bên cạnh đó, nhiều kỹ thuật mới cũng được Bệnh viện triển khai như: Phẫu thuật kết hợp xương, thực hiện các xét nghiệm miễn dịch và xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm... Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh, cùng với nguồn kinh phí đầu tư của tỉnh, Bệnh viện cũng đã đầu tư hàng tỷ đồng để mua sắm các trang thiết bị y tế hiện đại, mới đầy nhất là hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Nhờ đó, nhiều dịch vụ kỹ thuật cao đã được triển khai. Bệnh viện đã trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho người dân trên địa bàn.

Nâng hạng - người dân được lợi

Với sự quan tâm của tỉnh, ngành y tế, sự nỗ lực

của các bệnh viện, đến nay 12/12 bệnh viện công lập tuyến huyện đều là bệnh viện hạng II. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định bước tiến mới trong công tác khám chữa bệnh. Việc được xét từ bệnh viện hạng III lên bệnh viện hạng II không chỉ mang tới niềm vui cho cán bộ, nhân viên y tế của 4 đơn vị mà niềm vui lớn hơn đó là người bệnh. Bởi khi nâng hạng, các bệnh viện có thể thực hiện nhiều kỹ thuật cao hơn, người bệnh sẽ được hưởng dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại cơ sở, không phải lên tuyến trên, giảm thời gian, chi phí đi lại. Bác sĩ Trần Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục cho biết thêm: Khi được nâng hạng, Bệnh viện có điều kiện mở rộng các dịch vụ khám chữa bệnh, nhất là các dịch vụ kỹ thuật cao. Để phục vụ người bệnh tốt hơn, Bệnh viện sẽ tiếp tục tuyển dụng bác sĩ, cải tạo cơ sở vật chất, đầu tư hệ thống máy phẫu thuật nội soi, 9 máy chạy thận nhân tạo, máy siêu âm màu... Thời gian tới, Bệnh viện sẽ triển khai chạy thận nhân tạo; tách riêng một số chuyên khoa. Bác sĩ Vũ Tiến Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân chia sẻ: Nâng hạng bệnh viện đi kèm với tăng số lượng, chủng loại thuốc... được thanh toán từ quỹ BHYT. Vì thế, người dân khám chữa bệnh BHYT cũng được phục vụ tốt hơn. Ngoài việc bảo đảm tốt hơn về kết quả điều trị, y tế của đơn vị được tăng lên theo quy định của Bộ Y tế, tạo nguồn lực cho Bệnh viện tái đầu tư vào hoạt động khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, là bệnh viện hạng II, mức chi trả phụ cấp chức vụ, phụ cấp trực cho cán bộ, nhân viên y tế cũng tăng lên. Vì thế, họ sẽ phấn khởi, yên tâm làm việc. So với kế hoạch đề ra, cả 4 bệnh viện đều được nâng hạng sớm hơn lộ trình 1 năm. Điều này thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các đơn vị. Tuy nhiên, trên chặng đường mới vẫn còn những khó khăn, thách thức đòi hỏi các bệnh viện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hơn nữa hướng đến sự hài lòng của người bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao, góp phần đưa ngành y tế Thái Bình ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân.

HOANG LANH

Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", tháng công nhân năm nay ở Kiến Xương diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, lan tỏa tới tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện cho biết: Những năm qua, tháng công nhân do LĐLĐ huyện phát động đã tạo sự lan tỏa, ghi dấu ấn đậm nét trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ). Các cấp công đoàn trong huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho đoàn viên, NLĐ; 5/5 doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể; nhiều đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tư vấn, truyền thông kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho NLĐ. Từ năm 2020 đến nay, gần 1.000 đoàn viên, NLĐ hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc được LĐLĐ huyện động viên, khen thưởng với tổng số tiền gần 600 triệu đồng; hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho 7 công nhân. Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ cũng được triển khai sâu rộng với nhiều giải pháp, trong đó nổi bật là chương trình cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho đoàn viên với giá ưu đãi giảm từ 5 - 10%. Đồng hành cùng doanh nghiệp, LĐLĐ huyện tổ chức tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và trong tháng công nhân. Trong lễ phát động tháng công nhân năm nay, LĐLĐ huyện đã tôn vinh, khen thưởng 95 công nhân lao động đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh và hoạt động công đoàn. Ông Nguyễn Tiến Sùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Phúc Kiến (cụm công nghiệp Vũ Ninh) cho biết: Hướng ứng tháng công nhân, Công đoàn Công ty đã phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm sức lao động. Tuyên truyền, động viên, khích lệ, tạo động lực mới, khí thế mới để NLĐ toàn Công ty quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào thực tiễn; làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi

Kiến Xương Sôi nổi các hoạt động tháng công nhân

Đã thành truyền thống, cứ đến tháng 5, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Kiến Xương lại sôi nổi tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.



Sản xuất tại Công ty TNHH Sơn Hà, cụm công nghiệp Vũ Ninh.

ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Song song đó, Công đoàn tổ chức bình chọn, giới thiệu công nhân để cấp trên tuyên dương, khen thưởng. Là 1 trong 5 công nhân của Công ty TNHH Phúc Kiến được LĐLĐ huyện tuyên dương, khen thưởng trong tháng công nhân năm nay, ông Chu Văn Hoài tâm sự: Để đóng góp một phần công sức của mình vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, ngoài việc hưởng ứng tốt các phong trào thi đua, tôi đã cố gắng kiến trong các pha chế phụ gia để giảm lượng keo dán vào sản phẩm. Cách làm theo công thức mới của tôi không chỉ bảo đảm chất kết dính tốt hơn trước đây mà còn góp phần giảm thiểu 20% lượng keo dán cũng như giảm chi phí vào khâu này cho doanh nghiệp. Nổi bật các hoạt động trong tháng công nhân của doanh nghiệp, ông Vũ Thế Anh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hanul chia sẻ: Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi đã phối hợp cán bộ, đoàn viên, NLĐ

toàn Công ty quyết tâm thực hiện phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo". Đi sâu vào phong trào phát huy sáng kiến, kinh nghiệm, tiết kiệm năng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Phấn đấu 100% tổ sản xuất đều có sáng kiến, kinh nghiệm tốt được áp dụng; bảo đảm công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, Trưởng phòng Công nghệ, Công ty TNHH Sơn Hà cho biết: Trong không khí của tháng công nhân, các phong trào thi đua lao động sản xuất càng trở nên mạnh mẽ, thôi thúc công nhân trong tháng 5, chúng tôi đã triển khai phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, thực hành tiết kiệm nhằm tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng

cao, giá thành cạnh tranh với mục tiêu nâng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn. Ngoài ra, chương trình "Một triệu sáng kiến" cũng được phát động đến các tổ sản xuất để mỗi công nhân đều phát huy sáng kiến trên chính công việc hàng ngày của mình nhằm tạo ra năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, tiết kiệm chi phí, nguyên phụ liệu. Hàng tuần, Công ty đều tổ chức gặp mặt, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong lao động sản xuất, cải thiện năng suất, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2024 của các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Kiến Xương đã để lại nhiều ấn tượng, có sức lan tỏa rộng, thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong xã hội. Từ đó tạo động lực cho NLĐ không ngừng thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

THU THỦY

Cảnh báo tai nạn đuối nước đối với trẻ em

Những năm gần đây, ở nhiều địa phương và trên địa bàn huyện Tiền Hải nói riêng, những vụ đuối nước thương tâm đã cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em.

Hơn 2 năm xảy ra 11 vụ đuối nước, làm chết 12 người

Những ngày đầu mùa hè, thời tiết nắng nóng, nhiều trẻ em tìm đến sông, biển, ao, hồ để tắm giải nhiệt và đã có 2 vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn huyện Tiền Hải. Gần đây nhất, ngày 20/4, tại xã Đông Trà và xã Tây Ninh đã xảy ra 2 vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của 3 học sinh lớp 4. Trong đó, vụ thứ nhất vào khoảng 23 giờ, tại ao của một người dân thuộc địa phận thôn Định Cư Đông, xã Đông Trà đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai em N.T.L (thôn Định Cư Tây, xã Đông Trà) và em T.T.T (thôn Hưng Thịnh, xã Đông Long) đều sinh năm 2014 tử vong. Vụ thứ hai vào khoảng 15 giờ, em N.D.H, sinh năm 2014, trú thôn Lạc Thành Bắc, xã

Tây Ninh đi tắm tại ao của người dân trong thôn và bị đuối nước, tử vong. Đây chỉ là hai trong nhiều vụ trẻ em đuối nước xảy ra trên địa bàn huyện Tiền Hải. Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, chỉ hơn hai năm (từ năm 2022 đến tháng 4/2024) trên địa bàn huyện xảy ra 11 vụ đuối nước làm chết 12 người, trong đó năm 2022 xảy ra 5 vụ làm 5 người chết, năm 2023 xảy ra 4 vụ làm 4 người chết, 4 tháng đầu năm 2024 xảy ra 2 vụ làm 3 người chết. Nạn nhân từ vong chủ yếu là các em học sinh. Theo ông Nguyễn Công Lý, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Tiền Hải có 23km bờ biển, ngoài ra còn có nhiều ao, hồ, sông, khu du lịch biển, do đó nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước tương đối cao, nhất là đối

với trẻ em trong dịp hè. Thực trạng đáng lo ngại là nhiều nhóm trẻ khi đi tắm biển, sông, ao, hồ nhưng không có người lớn đi cùng giám sát, không mặc áo phao cũng như vật dụng hỗ trợ. Cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng. Nhằm tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước đối với trẻ em, hàng năm, trước các đợt nghỉ hè, UBND huyện Tiền Hải đều tăng cường chỉ đạo các ban, ngành chức năng, các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các nhà trường phối hợp thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, chủ động đưa trẻ đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước,

nhất là vào dịp hè khi các em vừa kết thúc năm học... Tuy nhiên, từ thực tế các số vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn huyện cho thấy, công tác an toàn chưa có sự quan tâm sát sao của một số địa phương, đơn vị. Đặc biệt là thiếu sự quản lý của gia đình, để con em tự ý đi chơi ra biển, sông, ao, hồ tắm mà không có người lớn đi cùng; nhiều vùng ao, hồ, sông, biển nguy hiểm chưa có rào chắn, biển cấm... Ông Đặng Văn Phiến, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng cho biết: Đông Hoàng là xã ven biển, có nhiều ao, sông. Do điều kiện kinh tế, địa phương chưa có nhiều khu vui chơi dành riêng cho trẻ em. Vì vậy, dịp nghỉ hè hàng năm cũng là thời điểm các em học sinh có nhiều thời gian vui chơi, thường hay ra biển, sông tắm nên dễ có nguy cơ đuối nước. Để



Trường THCS Nam Hải (Tiền Hải) tổ chức dạy bơi cho học sinh ngay trong trường học.

chủ động phòng tránh đuối nước cho trẻ, trước khi kết thúc năm học, chính quyền xã cũng các nhà trường tổ chức các nhà trường, hướng dẫn học sinh cách phòng tránh đuối nước. Đoàn Thanh niên xã tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương, tổ chức các hoạt động nhằm thu hút đông đảo các em tham gia. Ngoài ra, UBND xã chỉ đạo Đài Truyền thanh thường xuyên tuyên truyền cách phòng tránh đuối nước trẻ em, đặc biệt là tuyên truyền về các vụ tai nạn đuối nước ở các nơi dễ cận bộ, nhân

dân, nhất là các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi chùc trong quản lý, theo dõi các em. Thời điểm mùa hè, dịp nghỉ lễ, cuối năm, xã Nam Phú thu hút rất đông du khách, người dân đến du lịch, tắm biển nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Ông Tô Mạnh Biên, Trưởng ban Quản lý khu du lịch sinh thái Cồn Vành cho biết: Khu vực bãi biển Cồn Vành những năm gần đây chịu sự tác động lớn của biến đổi khí hậu, hiện tượng triều cường thường xuyên xuất hiện, dòng chảy

ngập liên tục thay đổi đã tạo thành các hố sụt sâu trên bãi biển. Người xuống tắm biển không chú ý quan sát, không có kỹ năng bơi lội thuận thực dễ bị sa vào những vùng xoáy rất dễ bị đuối nước. Để phòng tránh tai nạn đuối nước, trước mỗi mùa du lịch, đơn vị chú trọng thực hiện các giải pháp như lắp biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn để cảnh giới, tuyên truyền người dân đến tắm biển vào những khu vực an toàn... Tuy nhiên, do đơn vị có ít người nên không thể lúc nào cũng

ra canh coi, cảnh giới cho người dân tắm biển được. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo người dân, du khách khi đến tắm biển cần chủ động nâng cao ý thức giữ gìn an toàn cho bản thân và người thân, đặc biệt là trẻ em khi tắm biển phải có sự quản lý sát sao của người lớn; tuyệt đối không tắm ngoài khu vực cọc chỉ giới, khi tắm cần mặc áo phao... Để nâng chế tử vong do đuối nước ở trẻ em, thời gian tới, rất cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành chức năng, các tổ chức xã hội, đoàn thể, gia đình và nhà trường trên địa bàn huyện Tiền Hải. Cần quan tâm xây dựng môi trường an toàn cho trẻ, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Đặc biệt, đối với các gia đình, bậc phụ huynh phải tăng cường quản lý, không để các em tự do tắm sông, biển, ao, hồ. Các nhà trường, đoàn thể quan tâm hướng dẫn cho trẻ kỹ năng sống và kỹ năng an toàn dưới nước, đẩy mạnh xã hội hóa việc dạy bơi cho trẻ, duy trì các hoạt động sinh hoạt hè, công tác quản lý trẻ em trong dịp hè để các em có một mùa hè vui tươi, an toàn...

TRẦN TUẤN